

เปิดโผหุ้นกลุ่มการแพทย์ดีเด่น BIZ-TMโตได้รับรัฐอัดฉีดงบ



กันหุ้ - เปิดโผหุ้นกลุ่มเครื่องมือแพทย์โตได้รับรัฐอัดฉีดงบประมาณ บอสรใหญ่ BIZ ล้นมีเอี่ยวงบทุกปีราว 800-2,000 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนยอดขายมาจากงานรัฐกว่า 95% การันตีผลงานปีนี้ดีกว่าปีก่อน พร้อมชิงงานใหม่ 400 ล้านบาท ด้าน TM เคาะทิศทางการธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส เหตุไฮซีชันพยายอดกระฉูด ปักธงรายได้ 660 ล้านบาท ฟากโบรกเคาะเป้า 4.80 บาท ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์พบว่า → **อ่านต่อหน้า 31**

เปิดโผหุ้น (ต่อจากหน้า 3)

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานรัฐในช่วงไตรมาส 3 หรือ 4 นี้คือ บริษัท บิซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ และ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเป็นผู้ประกอบการการจำหน่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

● BIZ เติบโตอานิสงส์

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service) เปิดเผยว่างบประมาณจากหน่วยงานรัฐ จะมอออกมาทุกปี แต่ปีนี้จะมีจำนวนไม่เท่ากัน โดยงบประมาณเบิกจ่ายรวมจะอยู่ที่หมื่นล้านบาท ส่วนเครื่องมือหรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ราว 800-2,000 ล้านบาท

"ปีนี้ก็น่าจะเป็นที่เราได้รับอานิสงส์จากงบประมาณของหน่วยงานรัฐ แต่จะได้เท่าไรนั้นยังไม่

สามารถบอกได้ เพราะแต่ละปีจะมีงบสำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เท่ากัน โดยที่ผ่านมามีเฉลี่ยแล้วกลุ่มอุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์จะอยู่ที่ราวๆ 800-2,000 ล้านบาท และสัดส่วนยอดขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเรายังมาจากรัฐประมาณ 90-95% ดังนั้นคาดว่าจะออกมารอบใหม่ เราน่าจะได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกัน" นายสมพงษ์กล่าว

ขณะที่บริษัทของภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังปี 2561 จะดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากบริษัทเตรียมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าหลายโครงการ ขณะที่สิ้นไตรมาส 1/2561 บริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 1,548.3 ล้านบาทโดยจะทยอยส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในครึ่งปีหลังราว 400 ล้านบาท

● มั่นใจรายได้โตกว่าปีก่อน

สำหรับภาพรวมในปีนี้ บริษัทมั่นใจรายได้จะเติบโตได้ดีกว่าปีก่อนที่ 623.43 ล้านบาท ส่วน 3 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 102.08 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 13.89 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่ มูลค่ารวม 300-400 ล้านบาท คาดจะทยอยรับผลภายในช่วงครึ่งปีหลังนี้เกือบทั้งหมด โดยบริษัทคาดหวังจะได้นางประมาณ 50% ของมูลค่างานทั้งหมดที่เข้าประมูล

ด้านนางสุนทรี จวรรโงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM กล่าวก่อนหน้านี้ว่า สำหรับปีนี้ตั้งเป้ารายได้จากการขายอยู่ที่ 660 ล้านบาท หรือเติบโต 5% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 628.48 ล้านบาท โดยมองว่าอุตสาหกรรมสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองยังมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของโรงพยาบาล โดยในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลรัฐมากกว่า 580 ราย ทั่วประเทศ

● โบรกเคาะเป้า 4.80 บ.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์ถึง บริษัท บิซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ระบุว่า คาดปี 2561 จะมีส่งมอบและรับฐานเข้ามา 4 โครงการ จากทั้งหมด 5 โครงการ โดยบริษัทมีงานในมือที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 1.35 พันล้านบาท (เฉพาะมูลค่าเครื่องฉายรังสีรักษา)

ทั้งนี้ จากความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาลูกค้าอีกหลายราย มูลค่างานกว่า 200-300 ล้านบาท ทำให้จะมีงานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ณ ระดับราคาหุ้นปัจจุบันทางฝ่ายยังคงแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 2561 อยู่ที่ 4.80 บาท